

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...

(Tiếp theo trang 1)

TNHH Dệt nhuộm xuất khẩu Thăng Long. Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo các doanh nghiệp báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2018. Năm 2018, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn song các doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất tốt, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

có chủ trương phát triển nông nghiệp hữu cơ. Thực tế sản xuất, phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Thái Bình gặp nhiều khó khăn do thói quen, tập quán sản xuất, lối chức chứng nhận, chế tài xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng..., do đó, trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi đã hình thành các mô hình sản xuất an toàn nhưng còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ; lĩnh vực thủy sản đã có 2 đối tượng nuôi (tôm, ngao) được sản xuất theo hướng hữu cơ với diện tích trên 6.000ha.

Đồng chí Phạm Đình Nam, Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ và Phát triển nông nghiệp Việt Nam đã khái quát về chức năng, hoạt động của Viện. Là đơn vị có kinh nghiệm trong nghiên cứu, phối hợp phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, Viện đã có một số dự án thành công ở các tỉnh. Khẳng định Thái Bình là tỉnh trọng điểm về nông nghiệp, các thành viên trong đoàn công tác của Viện đề xuất một số giải pháp, hướng đi của nông nghiệp Thái Bình trong phát triển nông nghiệp hữu cơ thời gian tới.

BỘ QUY ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

tối đa 70% giá trị của dự án nông nghiệp công nghệ cao; bổ sung quy trình, thủ tục xử lý khoanh nợ và thẩm quyết thực hiện khoanh nợ đối với khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng. Nghị định số 116 có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2018. Nghị định số 116 được ban hành sẽ khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp thời gian qua; mong muốn thời gian tới các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, mở rộng sản xuất, đầu tư thêm nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại, ứng dụng dây chuyền của các nước tiên tiến vào sản xuất. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của người lao động. Bên

cạnh đó, phải làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc xử lý khí thải, nước thải...

Chiều ngày 26/12, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra hoạt động sản xuất và tiến độ xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Tiến Hải (Tiền Hải).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra hoạt động sản xuất tại nhà máy Viglacera Thái Bình thuộc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và nhà máy gạch men Mikado. Đây là hai nhà máy chuyên sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát granite với năng lực sản xuất hàng triệu m² sản phẩm/năm. Trong đó,

Kiến Xương, 1 trường hợp huyện Đông Hưng) và 1 hồ sơ đề nghị công nhận thương binh. Các hồ sơ đã được các cấp chính quyền tổ chức họp ban, xem xét theo đúng quy trình, quy định. Đối với từng hồ sơ đều thể hiện chi tiết về thông tin cá nhân, trường hợp hy sinh, những căn cứ để xác lập hồ sơ (người làm chứng, hồ sơ đề nghị xác nhận, biên bản các cuộc họp) và xin ý kiến thống nhất của các thành viên. Về cơ bản, các thành viên đều nhất trí với các hồ sơ nêu ra để xác nhận liệt sĩ và thương binh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đã thống nhất phương án giải quyết cụ thể cho 14 hồ sơ tổn đọng. Đối với 13 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất 12 hồ sơ đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ, riêng 1 hồ sơ của huyện Kiến Xương các cấp tiếp tục xác minh thêm thông tin để có đủ căn cứ xác nhận liệt sĩ. Đối với 1 hồ sơ đề nghị công nhận thương binh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo và các thành viên thống nhất đủ điều kiện đề công nhận thương binh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến công khai thông tin các hồ sơ trên

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong cho vay nông nghiệp, nông thôn, đồng thời đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi nhận, biểu dương các tổ chức tín dụng trong việc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng về nông nghiệp, nông thôn, tư

năm 2018, nhà máy Viglacera Thái Bình đã sản xuất và cung cấp ra thị trường 4,2 triệu m² sản phẩm. Tổng giá trị sản xuất năm 2018 của nhà máy đạt khoảng 540 tỷ đồng. Năm 2019, nhà máy Viglacera Thái Bình đặt mục tiêu sản xuất khoảng 5,2 triệu m² sản phẩm.

Sau khi kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của hai nhà máy trong việc đầu tư dây chuyền mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại góp phần bảo vệ môi trường. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới hai nhà máy sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, tạo thêm

các phương tiện thông tin đại chúng trong 15 ngày đồng thời sớm hoàn thiện thủ tục cấp thiết trình UBND tỉnh để UBND tỉnh trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết, phê duyệt theo quy định.

* Chiều ngày 26/12, UBND tỉnh họp đánh giá công tác đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2018, triển khai phương hướng công tác đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế tỉnh Thái Bình năm 2019 - 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2018, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế trong tỉnh được các sở, ngành, đơn vị phối hợp cẩn tiếp tục xác minh thêm thông tin để có đủ căn cứ xác nhận, minh bạch, đúng quy định. Kết quả đấu thầu đã đáp ứng cơ bản danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho công tác chuyên môn, góp phần hạn chế việc lạm dụng thuốc có giá cao trong điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, công tác quản lý đấu thầu còn nhiều khó khăn, trong quá trình đấu thầu và sử dụng thuốc cũng còn một

đó đẩy lùi nạn tín dụng đen ở các địa phương. Đồng chí yêu cầu thời gian tới các tổ chức tín dụng trong toàn ngành khẩn trương tổ chức cho vay theo Nghị định số 116; đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay; tiếp tục cho phép mở rộng mạng lưới hoạt động của ngân hàng nhất là những địa bàn có điểm nóng về tín dụng đen, khuyến khích phát triển mô hình ngân hàng vụ động; dành nguồn vốn cần thiết để phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng. Đồng chí Phó Thống đốc Ngân hàng

nhiều việc làm cho lao động địa phương, tăng thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, hai nhà máy cũng cần tiếp tục nghiên cứu để đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đến kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy Toyoda Gosei Hải Phòng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động. Trong quá trình thi công cần bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản. Nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo để UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành vào cuộc tháo gỡ...

số vấn đề vướng mắc cần khắc phục như: số danh mục thuốc nhiều, nhà thầu không đủ cung ứng; có những danh mục nhỏ, nhà thầu trúng thầu song từ chối cung ứng. Một số bệnh viện có những đặc thù riêng khi sử dụng danh mục thuốc đấu thầu chung không phù hợp, còn nhiều danh mục thuốc trúng thầu song chưa sử dụng...

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận về thuận lợi, khó khăn, giải pháp khắc phục những hạn chế trong đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tỉnh yêu cầu Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh cần phối hợp tốt trong giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình đấu thầu. Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp cung ứng thuốc để cùng giải quyết khó khăn. Trong xây dựng danh mục khung, Sở Y tế cần chia gói thầu theo nhóm kỹ thuật để đạt mục đích thuốc thầu phải sử dụng được, không để bệnh nhân phải đi mua thuốc nằm trong danh mục chi trả của BHYT. Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện các thủ tục, quy trình đấu thầu, bảo đảm lựa chọn được thuốc, hóa chất, vật tư y tế chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác khám chữa bệnh.

Nhà nước Việt Nam cũng giao Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sớm triển khai thêm gói tín dụng cho vay tín chấp khoảng 5.000 tỷ đồng, từ đó đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân với cơ chế cho vay nhanh nhất và cơ chế lãi suất hợp lý. Đồng thời, giao Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát lại tổng thể các chương trình để trình Thủ tướng Chính phủ cho kết thúc một số chương trình đã đạt được mục tiêu, bổ sung thêm chương trình cho vay tiêu dùng với lãi suất hợp lý.

Thứ năm, ngày 27 tháng 12 năm 2018

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 26/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tọa đàm “Công tác bảo vệ môi trường và sản xuất thực phẩm an toàn trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo tọa đàm.

Buổi tọa đàm nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hơn 40 tham luận của các địa phương, đơn vị với các chủ đề khác nhau liên quan đến buổi tọa đàm được gửi tới ban tổ chức. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ thông tin về những kết quả và những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường và sản xuất thực phẩm an toàn trong phát triển nông nghiệp và tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vấn đề bảo vệ môi trường và sản xuất thực phẩm an toàn trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới luôn được tỉnh quan tâm đầu tư, tuyên truyền, tổ chức thực hiện và đạt kết quả khá tốt. Trong thời gian tới, phát huy kết quả đạt được, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền về lĩnh vực này, trước mắt tập trung vào các vấn đề: sản xuất nông nghiệp hữu cơ, lò đốt rác tập trung, nước sạch nông thôn, thu gom nước thải công nghiệp, môi trường biển, nước sông đầu nguồn...

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh buổi tọa đàm đã làm rõ hơn, cụ thể và sâu sắc hơn về 2 vấn đề tác động trực tiếp, toàn diện đến sự sống và đời sống của con người, đó là bảo vệ môi trường và sản xuất thực phẩm an toàn. Đồng chí đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh những cơ chế, chính sách phù hợp, tăng cường đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và sản xuất thực phẩm an toàn trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và các địa phương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường và sản xuất thực phẩm an toàn; chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình trong công tác tuyên truyền. Các cơ quan thông tấn, báo chí cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, cùng với việc biểu dương các gương điển hình, cách làm hay cần phê phán, lên án đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và sản xuất thực phẩm.

PHAN LỢI

100% TRƯỜNG HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

bệnh viện đã đưa hoạt động PCTHCTL vào kế hoạch hoạt động của đơn vị. 90% trường học, bệnh viện tổ chức ký cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc, đồng thời đưa nội dung PCTHCTL vào quy chế thi đua, khen thưởng. 90% trường học, bệnh viện đưa nội dung PCTHCTL vào báo cáo hàng năm. 100% bệnh viện đã thực hiện treo biển báo về cấm hút thuốc lá trong bệnh viện đồng thời không có hiện tượng bày bán các sản phẩm thuốc lá. Năm 2018, 71,6% nhà hàng chấp hành xây dựng môi trường không khói thuốc, tăng 2% so với năm 2017; 72,5% bến xe thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc, tăng 4% so năm 2017. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc lá, thuốc lào tại một số cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, các điểm công cộng vẫn tồn tại; tỷ lệ hút thuốc trong nam giới còn cao; ý thức tuân thủ quy định cấm hút thuốc của người dân còn hạn chế; vẫn còn nhiều hiện tượng hút thuốc lá tại đám cưới, đám tang và lễ hội.

Để thực hiện tốt công tác PCTHCTL trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người; về những hành vi vi phạm pháp luật trong PCTHCTL. Ngành Y tế xây dựng kế hoạch triển khai mô hình người cao tuổi là tuyên truyền viên PCTHCTL tại cộng đồng. Các trường học tăng cường các buổi ngoại khóa về công tác PCTHCTL. Các cơ quan, đoàn thể tăng cường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về công tác PCTHCTL, chia sẻ kinh nghiệm bỏ thuốc lá thành công; chú trọng vận động cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện tốt công tác PCTHCTL để làm gương cho quần chúng noi theo. Cơ quan chức năng nghiên cứu bước đầu thực hiện ghi hình các hành vi vi phạm pháp luật về PCTHCTL để nhắc nhở, tiến tới xử lý bằng hình thức phạt nguội, từ đó nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về PCTHCTL.

TỔ CHỨC 40 CUỘC HIẾN MÁU...

(Tiếp theo trang 1)

Mô hình địa chỉ nhân đạo đã phát huy hiệu quả với 450 địa chỉ được trợ giúp thường xuyên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác hiến máu tình nguyện và phong trào chữ thập đỏ mà các cấp cấp hội chữ thập đỏ đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp hội chữ thập đỏ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo; tập trung vận động nguồn lực trao tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Bên cạnh đó, các cấp hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền; tăng cường củng cố tổ chức và phát triển lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ cơ sở; thực hiện tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện.

Tại hội nghị, gần 60 tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện và phong trào chữ thập đỏ năm 2018 đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI...

(Tiếp theo trang 1)

không cần cấp giấy chứng nhận. Bãi bỏ thủ tục kiểm tra, xác nhận kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo của Sở Công Thương cấp tỉnh; thương nhân tự kê khai thông tin, tự chịu trách nhiệm về đáp ứng điều kiện kinh doanh, thực hiện cơ chế hậu kiểm... Ngoài ra, Nghị định cũng quy định điều kiện và kiểm tra điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo; những quy định về thủ hồi giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; quy định về mua thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu; về liên kết sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu; trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và một số quy định khác.

Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các rào cản cho thương nhân khi gia nhập thị trường xuất khẩu gạo, góp phần phát triển ổn định, bền vững ngành sản xuất, xuất khẩu gạo, nâng cao tính cạnh tranh của thương nhân và của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới.

<p>hạ tầng, xóa đói giảm nghèo cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, từ đó từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân nông thôn. Để hướng dẫn, thực hiện cho vay vốn tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 25/2018/TT-NHNN, trong đó sửa đổi 5 điều, bổ sung 7 điều làm căn cứ để các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện.</p>	<p>trong hoạt động tổ tụng. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong các vụ án liên quan đến đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định mới.</p> <p>Thông qua hội nghị nhằm tăng cường công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tổ tụng. Dự hội nghị có thành viên hội đồng; đại diện lãnh đạo, cán bộ các phòng, đơn vị liên quan thuộc Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố.</p> <p>Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cán bộ Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp truyền đạt, trao đổi chuyên sâu về các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là những điểm mới, nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 10 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý</p>
<p>thông, phòng, chống cháy, nổ dịp cuối năm 2018, tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội đầu năm 2019; báo cáo kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, phòng, chống tội phạm, ma túy năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; kế hoạch thực hiện đề án phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2017 - 2020.</p> <p>Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ hội cựu chiến binh kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, ma túy trên địa bàn tỉnh; từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của mình đầy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và hội viên cựu chiến binh tham gia cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp tết dương lịch, tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội đầu năm 2019.</p>	<p>* Sáng ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy và tội phạm dịp tết dương lịch, tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội đầu năm 2019.</p> <p>Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao</p>
<p>đã tuyên truyền đọc các tuyến đường trực chính của các xã trên địa bàn huyện.</p> <p>Hoạt động tuyên truyền lưu động đã thu hút sự chú ý của đồng bào cán bộ, nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân thực hiện tốt công tác dân số - KHHGD.</p>	<p>có các ô tô gắn pa nô, áp phích nội dung tuyên truyền về công tác dân số của Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy. Ngoài ra còn có đoàn xe máy gắn cờ và pa nô của cán bộ dân số 48 xã, pa trấn trên địa bàn huyện cùng hệ thống loa phát thanh lưu động</p>